

## รายละเอียดในการขอความร่วมมือจังหวัดฉะเชิงเทรา

๑. ปิดประกาศ แผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมฯ แผนที่กำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท แผนที่แสดงที่โล่ง แผนที่แสดงโครงการการคมนาคมและการขนส่ง แผนที่แสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ แผนที่แสดงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แผนที่แสดงผังน้ำ ข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและบัญชีแนบท้ายข้อกำหนด และ รายการประกอบแผนที่ฯ ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองเชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็น หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแสดงข้อคิดเห็น ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา สถานีรถไฟชุมทางฉะเชิงเทรา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สำนักงานเทศบาลตำบลแสนภูดาช สำนักงานเทศบาลตำบลเทพราช สำนักงานเทศบาลตำบลลาดขวาง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล คลองบ้านโพธิ์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะไร่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา และสาธารณสุขสถานในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครั้งที่ ๑) โดยขอให้เริ่มปิดประกาศตั้งแต่วันที่ประกาศไว้ตามประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง (วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓) เป็นต้นไป เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน

๒. แจ้งให้จังหวัด ซึ่งประกอบด้วยสถานที่ดังต่อไปนี้ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สำนักงานเทศบาลตำบลแสนภูดาช สำนักงานเทศบาลตำบลเทพราช สำนักงานเทศบาลตำบลลาดขวาง ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล คลองบ้านโพธิ์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะไร่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วยรวบรวมข้อคิดเห็นเป็นหนังสือของประชาชนไว้ด้วย โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง จะมารับข้อคิดเห็นดังกล่าว ในวันประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน

๓. แจกจ่ายข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง แก่สื่อมวลชนในท้องถิ่นและนำออกอากาศทางเสียงตามสายของหมู่บ้าน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหรือจังหวัด เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

๔. นำแผ่นปลิว มอบให้แก่ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ที่อยู่ในเขตท้องที่ที่จะวางผังเมืองรวม เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนต่อไป

๕. ปิดประกาศโปสเตอร์เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นตามที่สาธารณสุขสถานในเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวมก่อนวันประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชน ตามแต่จะเห็นสมควร

๖. จัดการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้องประชุมมรุพงศ์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้คำปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมืองรวมชุมชนบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ปรับปรุงครั้งที่ ๑)

๗. เชิญคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานคณะกรรมการฯ ประธานสภาตำบล และสมาชิกสภาตำบลแห่งท้องถิ่นที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม ผู้แทนสมาคม องค์กร หรือคณะบุคคลอื่น รวมทั้งข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องที่เห็นสมควรเข้าร่วมประชุมรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมเมือง ในวัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนดไว้ในประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง และขอได้โปรดดำเนินการจัดสถานที่ประชุมให้ด้วย สำหรับการประชุมดังกล่าว **กรมโยธาธิการและผังเมืองขอเรียนเชิญ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทนโปรดเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้**

นอกจากนี้ ขอให้จังหวัดได้โปรดดำเนินการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนไปตรวจดูสิ่งที่ได้ประกาศไว้ด้วยวิธีการอื่นๆ ด้วย ตามแต่จะเห็นสมควร

๘. หากจังหวัดกำลังดำเนินการ หรือได้ดำเนินการไปแล้วเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ในเรื่องต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผังเมืองแล้ว โปรดแจ้งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทราบหรือนำเสนอ ในที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อกรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้นำไปประกอบการพิจารณาวางผังและจัดทำข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้สอดคล้องต่อไป